



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅรี
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบให้เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅรี ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายฤๅณี *บ้านค่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅรี

นายฤๅณี *บ้านค่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅรี





รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กุดเรือ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกุดเรือทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๓
-ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
-วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔
-ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๑
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
-โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
-ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย	๑๕
-ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย	๑๘
-การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๘
-ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๕๒
-ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	๖๖
-แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔	๖๗
-การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๗๔
-การติดตามและประเมินผลโครงการ	๗๘
-กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๘๒
-ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ	๘๓
-ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการฯ	๘๗
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๙๓
-สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๙๓
-ข้อเสนอแนะ	๙๖
ภาคผนวก	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จากวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๕๙,๒๒๖.๑๑ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง มีจำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๔,๒๑๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๔,๑๔๑,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม) จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๙๗๐,๖๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๑๓๑,๖๐๐ บาท

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มี จำนวน ๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม) มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๒๐๐๐ บาท

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๓,๑๓๑,๘๔๕ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๓๙๗,๔๑๓ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม) มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๓๙๗,๔๑๓ บาท

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๙ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๙๘,๘๘๗.๓๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๘,๘๘๗.๓๐ บาท

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐,๕๘๑ บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐,๕๘๑ บาท

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๐๔,๒๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐๔,๒๐๐ บาท

ผลการประเมินผลการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทของขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ และเป็นไปตามหลักวิชาการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ และผู้บริหารสมาชิกพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ จะนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

(นายภุชญ์ เข้าคำกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ (ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ จึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก (ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ) สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลลุดเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดหัวหน้าสำนัก/หัวหน้ากองทุกกอง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุดเรือหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภา อบต.กุดเรือที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ แล้วห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ดังนี้

๓.๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

๓.๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือต่อผู้บริหาร

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑. กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรืออย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก อบต.กุดเรือภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายก อบต.กุดเรือเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

๕.๑.๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องซึ่งปีประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่องทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอทุ่งศรีอุดมและจังหวัดอุบลราชธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่อง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑.ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒.วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่องข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓.กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่อง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๕.๓.๑.การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุกเรือ ถึง บ้านพานทองหมู่ที่ ๙ ตำบลทุกเรือ (สามแยกห้วยพันตุ๊ด - โนนสักทอง) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๕.๓.๒.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่องใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่อง

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลทุกเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่องจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วัสดุทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่อง

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดังประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๖.๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖. การวินิจฉัยสั่งการ นายก อบต.ทุกเรื่อง ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรื่องสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗.ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรือแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกเรือเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบลฤๅนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅน ที่กำหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุบลราชธานีอำเภอทุ่งศรีอุดมและแผนชุมชนตำบลฤๅน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบลฤๅน มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิต

ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารงาน

๒) พันธกิจประกอบด้วย

พันธกิจ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้เป็นเมืองน่าอยู่

พันธกิจ ๒ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และผลผลิตด้านเกษตรกรรมให้ประชาชนมีความรู้
รายได้ และการครองชีพ อย่างพอเพียงและเหมาะสม

พันธกิจ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดั่งาม

พันธกิจ ๔ พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองของประชาชน

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความครบครัน

จุดมุ่งหมายที่ ๒ ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดมุ่งหมายที่ ๓ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดั่งาม

จุดมุ่งหมายที่ ๔ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๔) วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาก้าวหน้า การเกษตรกรรมดี บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ประเพณีวัฒนธรรม
เลื่องลือ ก้าวสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	-แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๕	๔๗๐,๐๐๐	๓	๙๕๙,๒๒๖.๑๑
	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙	๕๗๐๐,๐๐	๑๔	๓,๖๙๕,๐๐๐
	-แผนงานแผนงานการศึกษา	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๔๔๖,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้เศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ	-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๘,๕๐๐
	-แผนงานบริหารงานทั่วไปคลัง/งานบริหารงานคลัง	๑	๑๓๐,๐๐๐	๑	๒๓,๕๐๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และ นันทนาการ	-แผนงานการศึกษา	๙	๔,๔๖๘,๘๒๐	๔	๘๗๖,๕๘๕
	-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๖๓๐,๐๐๐	๔	๕๐๒,๕๐๐
	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐
	-งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒	๑,๙๒๒,๘๐๐	๒	๒,๐๑๘,๓๒๘

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๒๑๐,๐๐๐	๓	๑๓๒,๒๐๐
	-แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข	๓	๓๘๐,๐๐๐	๒	๑๔๖,๙๒๗.๓๐
	-แผนงานงบกลาง	๔	๑๕,๗๓๐,๐๐๐	๐	๐
	-แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๐
	-แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๑๙,๗๖๐
	-งบอุดหนุน(โครงการพระราชดำริ)	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๔๐,๐๐๐	๑	๙,๙๙๕
	-แผนงานการเกษตร	๒	๑๑๐,๐๐๐	๒	๓๐,๕๘๖
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๗๖๒,๐๐๐	๔	๓๔๒,๒๒๐
	-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๒๖,๙๘๐
	-งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐
	-การจัดซื้อครุภัณฑ์/งานบริหารงานทั่วไป	๑๖	๔๐๕,๘๕๐	๑๖	๔๐๕,๘๕๐
รวม		๘๘	๒๖,๖๑๔,๔๗๐	๖๕	๙,๘๙๙,๑๕๗.๔๑

๑.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๔	๕,๔๙๖,๐๐๐		
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ	-	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	-	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	-	-	-	-	-

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๑.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	-	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านกุดปลาทอง (ต่อจากเส้นเดิม) ทางเข้าบ้านกุดปลาทอง ถึงถนนเส้นหลัก ๒๒๑๔	๓๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดงบประมาณ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีความภาพ	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาอาสาสมัครท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	-	๑.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	-	๑.โครงการส่งเสริมส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การ บริหารงาน		๑.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-ไม่ได้ดำเนินการ

๑.๕ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๑.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและ สาธารณูปโภค	-แผนงานเคหะ และชุมชน	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายใน อบต.กุดเรือ	เพิ่มขนาดหม้อแปลง ไฟฟ้าขนาด ๔๐ KVA พร้อมพาดสาย,ติดตั้ง หม้อแปลง,ติดตั้ง ดริออบแอร์แรงสูง,ตั้ง ชุดสวิตช์เปิด-ปิด อัตโนมัติ	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	๑.ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละร้อย
		๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ภายในบริเวณหนองพุงมัน หมู่ที่ ๑ บ้านกุดเรือ	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA ร้อยถอน สายพร้อมติดตั้งดริออบ แอร์หล่อฟ้าแรงสูง,ติดตั้ง หม้อแปลง๑ เฟส ๑ เครื่อง ปิดเสา ๑๒ เมตร ๑ ต้น และพาดสาย	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	๑.ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละร้อย
		๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะบ้านช่าง หมู่ที่ ๕ จาก หน้าวัดบ้านช่าง ถึงที่นายนาย บรรจบ สีดา (สุดซอย)	ขยายระบบจำหน่าย ไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง ปิด เสา ๑๒ เมตร ๗ ต้น ปิด เสา ๘ เมตร ๕ ต้น พร้อม พาดสาย	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงจำนวน มาก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละร้อย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายอีละ พาลี ถึงบ้าน นางสมชัย อันทะสิงห์	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละร้อยละ
		๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ จากเส้นข้างบ้านนางไชยละวัน เสนคราม ถึงบ้านนายอูตร สัมมาวงศ์	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละร้อยละ
		๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในบริเวณหนองพุงมัน หมู่ที่ ๑ บ้านกุดเรือ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละร้อยละ
		๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางต๋ม โพธิ์ศรี ถึงสามแยกที่นา นายทองสุด ทาคำมิล	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละร้อยละ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๑.ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	-แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายบุญมี บุตาเพศ ถึงถนนเส้นแบ่งเขต บ้านโนนสนาม	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีการ เดินทางคมนาคม สะดวก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับ ประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละ ร้อยละ
		๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายอุดร แสงกล้า เส้นไปลำห้วยซอม	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีการ เดินทางคมนาคม สะดวก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับ ประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละ ร้อยละ
		๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวหมูที่ ๓ จากบ้านนางสาว สุพรรณ ถึงดอนปู่ตา	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีการ เดินทางคมนาคม สะดวก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับ ประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละ ร้อยละ
		๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาทอง หมู่ ๔ จากบ้านนายมูลทา ว่องไว ถึงบ้านนายทองใบ คำสุข	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีการ เดินทางคมนาคม สะดวก	๑.ร้อยละของผู้ได้รับ ประโยชน์ ๒.เป็นไปตามแบบร้อยละ ร้อยละ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางตัว ภัยพิบัติพื้นที่ ๖ สวมแยก บ้านนายคำตา ศิริคุณ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๖,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒. เป็นไปตามแบบบร้อยละร้อยละ
		๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสุบิน คำภาค ถึงแยกบ้านนางมงคล ป่าคำทอง	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๙๓,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒. เป็นไปตามแบบบร้อยละร้อยละ
		๑๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายศุภลักษณ์ คำใส ถึงบ้านนายวิจารย์ ภัยพิบัติสาย	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับประโยชน์	๑. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒. เป็นไปตามแบบบร้อยละร้อยละ
		๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดไก่อ้ว หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายสมพาน ผ่องพุด ถึงสามแยกทางไปบ้านพนาทอง	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒. เป็นไปตามแบบบร้อยละร้อยละ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนเดินวิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองพุ่มน บ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดเรือ	ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	๓๖๒,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒. เป็นไปตามแบบร้อยละร้อยละ
		๑๔. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุดแก หมู่ที่ ๗ (เปลี่ยนหลังคาและปูพื้นใหม่)	มุงหลังคากระเบื้อง, ปรับปรุงประตูเหล็ก, งานไฟฟ้าพร้อมใช้งาน, งานตกแต่งผนัง	๒๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีการเดินทางคมนาคมสะดวก	๑. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒. เป็นไปตามแบบร้อยละร้อยละ
	- แผนงานการศึกษา	๑. โครงการต่อเติมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหัว	ต่อเติมหลังคา พร้อมพื้น คสล. ผิวปูกระเบื้อง ๗๒ ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมใช้งาน	๒๕๐,๐๐๐	เด็กเล็กมีอาคารที่มีคุณภาพในการทำงาน	๑. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒. เป็นไปตามแบบร้อยละร้อยละ
		๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง	ปรับปรุงพื้นดิน/พร้อมจัดสวน	๒๐๐,๐๐๐	เด็กเล็กมีสนามเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	๑. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ ๒. เป็นไปตามแบบร้อยละร้อยละ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้เศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ	-	๑.โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ๒.โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีทั้ง ๑๐ หมู่บ้านจัดทำป้ายโครงการ,แผนพับ/โปสเตอร์แนะนำภาษี,ป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างและวัสดุอื่นๆ เป้าหมายประชาชนหมู่บ้านกุดเรือ หมู่ ๒ จำนวน ๖๐ คนอบรมให้ความรู้และการฝึกอบรมการเลี้ยงตักกะแตง	๒๘,๕๐๐	ประชาชนได้รับประโยชน์	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
				๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีอาชีพเสริม	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและ นันทนาการ	-	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าหนังสือ(คน*บาท) (๕๕*๒๐๐ = ๑๐,๘๐๐) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๕๕*๒๐๐ =๑๐,๘๐๐) เครื่องแบบนักเรียน (๕๕* ๓๐๐=๑๖,๕๐๐/๕๓ *๒๕=๑๓๒๕) ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน (๕๕* ๔๓๐=๒๓,๖๕๐/๕๓ *๘=๔๒๔)	๖๒,๗๖๙	เด็กเล็กได้รับวัสดุ อุปกรณ์การเรียน การสอน (ศพด.)	๑. ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับ ผลประโยชน์ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
		๒. โครงการจัดการเรียนการสอนใน สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภาคเรียนที่ ๑ = ๑๐๑*๙๐๐=๙๐,๙๐๐ ๐ ภาคเรียนที่ ๒ = ๙๙*๘๓๔=๘๒,๕๖๖ (คน*บาท)	๑๗๓,๔๖๖	เด็กได้รับ ประโยชน์จากการ จัดการเรียน การ สอน	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและ นันทนาการ	-	๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวัน	ไตรมาสที่ ๑ (คน* บาท*วัน) (๙๙* ๒๕*๕๐ = ๑๐๓,๙๕๐) ไตรมาสที่ ๒ (๙๙* ๓๖*๕๐ = ๑๗๘,๒๐๐) ไตรมาสที่ ๓ (๑๐๐* ๓๖*๕๐ = ๑๘๐,๐๐๐) ไตรมาสที่ ๔ (๙๙* ๓๖*๕๐ = ๑๗๘,๒๐๐)	๖๔๐,๓๕๐	เด็กเล็กได้รับ อาหารกลางวัน ครบทั้ง ๔ แห่ง (ศพด.)	๑. ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับ ผลประโยชน์ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เยาวชนและ ประชาชน ๑๐ หมู่บ้าน เป้าหมาย ๓๒๐ คน จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬา ๕ ประเภท	๑๕๕,๐๐๐	จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬา เพื่อให้ประชาชน ทางไกลยาเสพติด	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและ นันทนาการ	แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมจำนวน ๖ กิจกรรม เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน	๔๘,๕๐๐	กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพให้กับเด็ก	๑. ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับ ผลประโยชน์ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
		๓. โครงการจัดงานประเพณีแข่งง้าว เป้าหวัด	การจัดขบวนรถแห่, จัดนิทรรศการ เผยแพร่ วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป้าหมาย ๑๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	สืบสานประเพณี ของชาวอำเภอทุ่งศรีอุดม	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
		๔. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เป้าหมายจำนวน ๒๐๐ คน การจัดกิจกรรม ประกวดนางนพมาศ และการจัดการแข่งขันกีฬา ๕ ประเภท	๑๘๘,๐๐๐	สืบสานประเพณี ลอยกระทงขอ เจริญมาแม่น้ำคงคา	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ร้อย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและ นันทนาการ	แผนงานงบประมาณ อุดหนุน	๑.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	อุดหนุน อบต.โคก ชำแระ เพื่อจัดขบวน รถ แห่เทียนพรรษา	๖๖,๙๐๐	สืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	๑.ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับ ผลประโยชน์ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อยละ
		๒.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน สพฐ.	งวดที่๑ (คน*บาท*วัน) (๔๐๙*๒๑*๕๐ =๔๒๙,๔๕๐) งวดที่๒ (๑๘๑*๒๗* ๕๐=๒๔๔,๓๕๐/๒๒๔* ๒๔*๕๐=๒๖,๘๘๐) งวดที่๓ (๒๗๒*๒๗* ๑๑=๘๐,๗๘๔/๑๑๕*๒ ๕*๑๑=๓๐,๓๖๐ ๒๗๒*๒๗*๓๙=๒๘๖, ๔๑๖/ ๑๑๖*๒๕*๓๙=๑๐๘, ๕๗๖ ตกหลัง ๑*๒๕*๘=๑๙๒) งวดที่๔ (๒๗๐*๒๗* ๕๐=๓๖๔,๕๐๐/๑๑๕ *๒๕*๕๐=๑๓๘,๐๐๐)	๑,๙๕๑,๔๒๘	นักเรียนโรงเรียน สหฐ ได้รับอาหาร กลางวันครบ	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อยละ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๔. ยุทธศาสตร์ด้านกาส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคูณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑. โครงการวันผู้สูงอายุตำบลฤๅษี	เป้าหมายผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๕๐ คน พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน กิจกรรมลดน้ำดื่ม / กิจกรรมการเล่น หมอลำให้กับผู้สูงอายุ	๗๐,๖๐๐	สืบสานประเพณีลดน้ำดื่มให้ผู้สูงอายุ	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
		๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลฤๅษี	เป้าหมายผู้นำสตรี และกรรมการกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลฤๅษี จำนวน ๕๐ คน	๑๘,๑๐๐	ผู้ปกครองรู้จักวิธีในการเลี้ยงลูกในวันรุ่งขึ้น อย่างถูกวิธี	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
		๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว	ให้ความรู้การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	๑๘,๕๖๐	เป้าหมายผู้ฝึกการในเขตพื้นที่ตำบลฤๅษี จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๔.ยุทธศาสตร์ด้านกาส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพชีวิต	แผนงานสาธารณสุข	๑.โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขแมวจัดซื้อวัคซีน ๑,๓๕๑ โดส	๗๑,๕๒๙	จำนวนสุนัขและแมวได้รับวัคซีนครบ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
		๒.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก (จัดซื้อทรายและเคมีภัณฑ์,วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออก จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน อบต.กุดเรือ ร่วมกับ รพสต. กุดเรือ และรพสต.ทุ่งช้างจัดซื้อทรายอะเบท/เคมีภัณฑ์/น้ำมันฉีดพ่น	๗๕,๓๙๘.๓๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดเรือได้รับการช่วยกันโรคใช้เลือดออก	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน กำลังเสริม สาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	๑. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล วันขึ้นปีใหม่	จัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ๑๒ ป้าย ป้ายจุดบริการ ประชาชน ๓ ป้าย ป้ายเขตชุมชนโค้ง อันตรายลดความเร็ว ๒ ป้าย	๙,๗๖๐	ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุ ใหม่	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ร้อยละ
		๒. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล วันสงกรานต์	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ๑๐ ป้าย /ป้ายเขต ชุมชนโค้งอันตราย ๒ ป้าย /ป้ายจุด บริการประชาชน ,ป้ายศูนย์อำนวยความสะดวก ป้องกัน ๒ ป้าย	๑๐,๐๐๐	ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล วันสงกรานต์	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ร้อยละ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๔.ยุทธศาสตร์ด้านกาส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคูณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑.โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๐	อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	หมู่บ้านดำเนินโครงการตามพระราชดำริและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อยละ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๑.โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลฤๅษี	จัดอบรมให้ความรู้เป้าหมายผู้นำ ๕๐ คนจัดทำถังขยะและพัด	๒๒,๐๘๖	การบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
		๒.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ ครั้ง	๘,๕๐๐	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลฤๅษี	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย
	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและรมิตระวังไฟป่า	๙,๙๙๕	ประชาชนได้รับประโยชน์	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารงาน	-	๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ๒.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	จัดฝึกอบรมด้านวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๗-๑๐ ก.พ.๖๖) จัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้กับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ณ อำเภอเขมราฐ เป้าหมาย จำนวน ๓๓ คน	๒๑๕,๕๒๐ ๑๑๔,๙๐๐	คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและส่วนตำบลและพนักงานจ้าง นำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติ ได้อย่างแท้จริง บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อยละ ๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อยละ
		๓.โครงการคลินิกรักษา	เป้าหมาย ๓๕ คน	๑๑,๘๐๐	ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อยละ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเมื่อองการ ปกครอง การบริหารงาน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑. โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพการจัดการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้ กระบวนการจัดทำแผน	๒๖,๙๘๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบล กุตุเรือได้รับประโยชน์	๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ร้อยละ

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑.๒ สรุปการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดการประเมินตามเอกสารแนบท้ายเล่ม)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ</p> <p>(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	(๕)	
	<p>(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p>	(๕)	
	<p>(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)</p> <p>(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ</p>	(๕)	
	<p>(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธี และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(๕)	
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainable Development Goals (SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่ และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๘ กลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ สิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วใน อนาคตเราจะพัฒนาอะไร</p>	(๕)	
<p>๓.๙ เป้าประสงค์ ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎบัตรและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี เป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร</p>	(๕)	
<p>๓.๑๐ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของ พื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่ จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	(๕)	
<p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตาม รูปแบบปริมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผน ตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน หรือไม่</p>	(๕)	
<p>๓.๑๒ ความ เชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การ พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	(๕)	
<p>รวมคะแนน</p>	<p>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</p>	๑๐๐	

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือน ธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

๒.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)
๖.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๑สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เป็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดการประเมินตามเอกสารแนบท้ายเล่ม)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑.การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒.การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒.การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑.การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒.การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓.การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑.การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ทนทาน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการ	๑๐ (๕)	

	ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ		
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	๒. การกำหนดและการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็น รูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	(๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น รูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		๓๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๑. “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็น การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective)ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะ เฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริมฯลฯ	(๕)	

<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่ การตั้ง งบประมาณได้ ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำ ที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	
<p>๕.๔ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสใน การกำหนด ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการ ราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความ เหลื่อมล้ำในการ พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ(๕) ความ โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้วัดได้พิสูจน์ได้ว่า เป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	
<p>๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก ผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ อย่างหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	

<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ โครงการ และ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง</p> <p>(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้</p> <p>(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้</p> <p>(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง</p> <p>(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕ (๕)	
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	

๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำขุด ตัดตั้ง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวม	๒๐หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

-จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๑๙ โครงการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

-จำนวนโครงการ(ใช้จ่ายเงินสะสม) ทั้งหมด ๓๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๓๔ โครงการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

-ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละหมู่บ้านให้ประชาชนเดินทางสะดวก ใช้ในการขนส่งผลทางการเกษตร มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๑.๑.๒ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพ

-จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๒ โครงการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

๑.๑.๓ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

-จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๙ โครงการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

-ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านการมีส่วนร่วมทางการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดำเนินการสำหรับเด็กและเยาวชน

๑.๑.๔ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

-จำนวนโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๘ โครงการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘ ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

-ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอบรมให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์กรที่จัดขึ้น และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการด้านป้องกันโรค เช่น โรคไข้เลือดออก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การอบรมให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพต่างๆ

๑.๑.๕ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-จำนวนโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๓ โครงการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

-ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอบรมให้ความรู้และการรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติด้านต่างๆ และยังได้รับความรู้จากการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและความร่วมมือในกิจกรรมต่าง

๑.๑.๖ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารงาน

-จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๕ โครงการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

-ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

-การดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา การมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่เกิดข้อร้องเรียนต่างๆ นับว่าเป็นความสำเร็จในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

เป้าประสงค์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความครบครัน

ตัวชี้วัด ๑. ถนนในตำบลได้มาตรฐานและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

๒. ระบบการระบายน้ำได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้ดีลดการท่วมขังของน้ำ

๓. ระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพร้อมใช้งาน

๔. ระบบประปาได้รับมาตรฐานคุณภาพน้ำและมีใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

๕. ระบบน้ำเพื่อการเกษตรได้รับการปรับปรุงและใช้งานได้

๖. ชุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ อาคาร สถานที่ หอกระจายข่าว และไฟฟ้าสาธารณะ

๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด ๑. จำนวนกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เพิ่มในการประกอบอาชีพ

๓. จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร

๔.จำนวนการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

๒.ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

เป้าประสงค์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดำรง

ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน อย่างครบถ้วน

๒. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๓. จำนวนกิจกรรมที่จัดเพิ่มให้กับเด็กนักเรียนนเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุกฤดู

๔.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกฤดู ได้รับการสนับสนุนสื่อ

การเรียนการสอนเพียงพอทุกปี

๕.ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกฤดู

มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาคมอาเซียนและสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้พอสมควร

๖. ร้อยละของการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
๗. ร้อยละของประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาการศึกษา
๒. ส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรม

- ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของการสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 ๒. ร้อยละของการสนับสนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน
 ๓. จำนวนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
 ๔. ร้อยละของครอบครัวสายใยรักในตำบล
 ๕. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรี ผู้สูงอายุ และพิการ
 ๖. จำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น
 ๗. ร้อยละการลดอุบัติเหตุทางถนน
 ๘. ร้อยละของกลุ่มเยาวชนที่ได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด
 ๙. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่กับการสร้างความปรองดองและเทิดทูลสถาบันสำคัญชาติ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ตัวชี้วัด
๑. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 ๒. จำนวนประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๓. จำนวนกิจกรรมลดขยะในชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. การจัดการมลพิษทางอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

เป้าประสงค์ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของประชาชนเข้ากิจกรรมท้องถิ่น
 ๒. จำนวนการจัดอบรมการส่งบุคลากรเข้าอบรมและศึกษาดูงาน
 ๓. จำนวนประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
 ๔. จำนวนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๕. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์กรต่างๆปี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๓.การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

ข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณการดำเนินการ เป็นผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่สามารถกำหนดได้ ส่งผลให้การดำเนินการมีอุปสรรคและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่

๒.๒ ข้อสังเกต

การจัดทำโครงการบางครั้ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไม่เป็นไปตามจำนวนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การจัดทำโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การมีส่วนร่วม การวัดผล การประเมินผลโครงการ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก การขนส่งผลทางเกษตรมีความสะดวก การได้รับการอบรมให้ความรู้จากโครงการที่ดำเนินการมีประโยชน์และความรู้ต่อประชาชนในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ดำเนินการโครงการพัฒนาที่มีงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๓.ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

๔.ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯลฯ
๓. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
๔. แบบประเมินคณะแนน

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข	แผนงานทะเลและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการศึกษา (ใช้จ่ายเงินสะสม)	3 14 2 34	950,000 3,761,000 450,000 9,970,600	959,226.11 3,695,000 446,000 1,059,000	- 66,000 4,000 8,911,600	5,161,000.00 5,100,226.11 60,773.89
	รวม		53	15,131,600.00	6,159,226.11	8,972,373.89	
2	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และ กระบวนการผลิตใหม่คุณภาพ	แผนงานบริหารงานคลัง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1 1	30,000 30,000	28,500 23,500	1,500 6,500	
	รวม		2	60,000.00	52,000.00	8,000.00	
3	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบเงินอุดหนุน	4 4 2	767,845 550,000 1,814,000	876,585 502,500 2,018,328	- 47,500 204,328	108,740 47,500
	รวม		10	3,131,845.00	3,397,413.00	-	265,568.00
4	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน	3 2 1 2 1	130,000 180,000 40,000 20,000 200,000	108,700 146,927.30 - 19,760 200,000	21,300 33,072.70 40,000 240 -	
	รวม		9	570,000.00	475,387.30	94,612.70	
5	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2 1	100,000 10,000	30,586 9,995	69,414 5	
	รวม		3	110,000.00	40,581.00	69,419.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	คงเหลือ	หมายเหตุ
6	ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	482,000	342,220	139,780	
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	40,000	26,980	13,020	
		งบเงินอุดหนุน	1	35,000	35,000	-	
	รวม 6 โครงการ		6	557,000	404,200	152,800	
	รวมโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น		80	19,560,445	10,528,807	9,031,638	
	บัญชีครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					
		-เก้าอี้ผู้บริหาร 5 ตัว	1	39,500	39,500	-	
		-เก้าอี้สำนักงาน 9 ตัว	1	26,100	26,100	-	
		-ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 หลัง	1	5,700	5,700	-	
		-โต๊ะทำงานผู้บริหาร 3 ตัว	1	50,700	50,700	-	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง)					
		-เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว	1	17,400	17,400	-	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานอุตสาหกรรม)					
		-เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว	1	3,000	3,000	-	
		-เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	1	87,500	87,500	-	
		-โต๊ะทำงาน 1 ตัว	1	12,000	12,000	-	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(แผนงานบริหารงานทั่วไป)					
		-เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	1	22,000	22,000	-	
		-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	1	22,000	22,000	-	
		-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED	1	26,000	26,000	-	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(แผนงานการศึกษา)					
		-เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	1	17,000	17,000	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเมินผลโครงการเพื่อความสะดวกคล่องตัวของยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ศูนย์คอมพิวเตอร์ (แผนงานอุตสาหกรรมมา) -เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ศูนย์ไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์การศึกษา -โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก 5 ชุด ศูนย์ส่งเสริมการเกษตร (สดีฟ)	1 1 1 1	30,000 30,000 31,450 2,500	30,000 30,000 31,450 2,500	- - - -	
		รวม	16	405,850.00	405,850.00	-	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎเรือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานและหะชุมชน/งานไฟฟ้าและประปา

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน อบต.กุฎเรือ	เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 40 KVA พร้อมพาดสาย,ติดตั้งหม้อแปลง, ติดตั้งตู้รับเอาแรงสูง,ตั้งชุดสวิตช์เปิด-ปิด อัตโนมัติ	400,000	300,000	452,121.01	152,121	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 22/08/66
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในบริเวณหนองพุงมัน หมู่ที่ 1 บ้านกุฎเรือ	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA ร้อยอนสาย พร้อมติดตั้งตู้รับเอาท์ล่อฟ้าแรงสูง ,ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส 1 เครื่อง ปิดเสา 12 เมตร 1 ต้น และพาดสาย	400,000	300,000	163,163.23	136,836.77	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 22/08/66
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านข้าง หมู่ที่ 5 จากหน้าวัดบ้านข้าง ถึงที่นายนายบรรจบ สีตา (สุดซอย)	ขยายระบบจ่ายไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง ปิดเสา 12 เมตร 7 ต้น ปักเสา 8 เมตร 5 ต้น พร้อมพาดสาย	400,000	350,000	343,941.87	6,058.13	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 22/08/66
รวม 3 โครงการ				1,200,000.00	950,000.00	959,226.11		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ			คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติชํอญู่ติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพานทอง หมู่ที่ 9 จากบ้านนาวิริยะ พาสี ถึงบ้าน นางสมัย อ้นทะละสิงห์	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 75 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ดำเนินการจริง	400,000	170,000	169,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 22/08/66
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานทอง หมู่ที่ 9 จากเส้นข้างบ้านนางไขยละวัน เสนคราม ถึง บ้านนายอุดร สัมมาวงศ์	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 83 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ดำเนินการจริง	400,000	180,000	179,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 22/08/66
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบริเวณหนองพุมั่น หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง110 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ดำเนินการจริง	400,000	250,000	249,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 16/08/66
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางต๋ม โพธิ์ศรี ถึง สามแยกที่นา นายทองสุด ทาคำมิล	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ดำเนินการจริง	400,000	350,000	305,000	45,000	กองช่าง	เริ่ม03/07/66 ถึง 2/09/66
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 จากบ้านนายบุญมี บุคตาเทศ ถึงถนนเส้นแบ่งเขต บ้านโนนสนาม	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 154 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ดำเนินการจริง	400,000	350,000	349,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 25/08/66

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีอูม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติขออนุมัติ	ดำเนินการจริง			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฤๅษีอูม หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอุดร แสงกล้า เส้นไปลำห้วยซอม	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 154 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	400,000	350,000	348,000	2,000	กองช่าง	เริ่ม03/07/66 ถึง12/09/66
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนางไสว สุพรรณ ถึงดอนปู่ตา	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 154 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	400,000	350,000	348,000	2,000	กองช่าง	เริ่ม03/07/66 ถึง12/09/66
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฤๅษีอูม หมู่ 4 จากบ้านนายมูลทา ว่องไว ถึงบ้านนายทองใบ คำสุข	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 152 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	400,000	350,000	348,000	2,000	กองช่าง	เริ่ม03/07/66 ถึง12/09/66
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จากบ้านนางตัว ก็ญญาพันธ์ ถึงสามแยก บ้านนายคำตา ศิริคุณ	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 25 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	400,000	56,000	55,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 25/08/66
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสุบิน คำภาค ถึง แยกบ้านนางมงคล ปำคำทอง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 105 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	400,000	293,000	293,000	-	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 25/08/66

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคตเรือ อำเภอกุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ค่าเป็นกรจริง	อนุมัติข้อบัญญัติ	ตามแผนพัฒนา			
11	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านकुคตแถ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายศุภลักษณ์ คำใส ถึง บ้านนายวิจารย์ กัญญาสาย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 31 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	79,000	80,000	400,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 01/06/66
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านकुคตไถ่แก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนายสมพาน ผ่องพูน ถึงสามแยก ทางไปบ้านพานทอง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 154 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	349,000	350,000	400,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 01/06/66
13	โครงการก่อสร้างถนนดินวง คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสถานสาธารณสุขพะพนองพูนัน บ้านकुคตเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลคูคตเรือ	ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หนา 0.10 เมตร	361,000	362,000	400,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 21/06/66
14	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านकुคตแถ หมู่ที่ 7 (เปลี่ยนหลังคาและปูพื้นใหม่)	มุงหลังคากระเบื้อง, ปรับปรุงประตูเหล็ก, งานไฟฟ้า พร้อมใช้งาน, งานตกแต่งพื้นผนัง	263,000	270,000	400,000	7,000	กองช่าง	เริ่ม01/10/65 ถึง 21/06/66
รวม 14 โครงการ				3,411,000.00	5,200,000.00	65,000.00		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอกงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภาค

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติขออนุมัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการต่อเติมบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหว้า	ต่อเติมหลังคา พร้อมพื้น คสล.ผิวปูกระเบื้อง 72 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมใช้งาน	400,000	250,000	247,000	3,000	กองช่าง	เริ่ม 01/10/65 ถึง 01/06/66
2	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนาม หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำสูง	ปรับปรุงพื้นเดิม/พร้อมจัดสวน	400,000	200,000	199,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 01/10/65 ถึง 01/06/66
รวม 2 โครงการ			800,000.00	450,000.00	446,000.00	4,000.00		
รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ			7,200,000.00	4,811,000.00	4,751,226.11	59,773.89		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลเคเรือ อำเภอยะรัง จันทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริการงานคลัง

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ			คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง				
1	โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดิน จัดทำป้ายโครงการ, แผนที่/ไปสเตอร์แนะนำ ภาษี, ป้ายประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งและวีลดีเอ็นเอ	30,000	30,000	30,000	28,500	1,500	กองคลัง	เริ่ม 9-19/06/66	
รวม 1 โครงการ			30,000.00	30,000.00	28,500.00	1,500.00			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็อ อำเภอฟุ่ศร็อดม จัังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาภายใต้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ			
2	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	ดำเนินการจริง	เป้าหมายประชาชนบ้านกุดเรือ หมู่ 2 จำนวน 60 คน อบรมให้ความรู้และการฝึกอาชีพ การเลี้ยงตัดกะแตง	30,000	30,000	23,500	ดำเนินงาน สำนักปลัด	29/08/66
รวม 1 โครงการ				30,000.00	30,000.00	23,500.00		
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ				60,000.00	60,000.00	52,000.00		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่านั่งเรือ(คน*บาท) (54*200 = 10,800) ค่าอุปกรณ์การเรียน (54*200 = 10,800) เครื่องแบบนักเรียน (54*300=16,200/53*25=1325) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (54*430=23,220/53*8=424)	135,600	56,500	62,769	6,269	กองการศึกษา	1/10/65 -30/09/66
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี	100,000	20,000	-	20,000	กองการศึกษา	1/10/65 -30/09/66
3	โครงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภาคเรียนที่ 1 = 101*900=90,900 ภาคเรียนที่ 2 = 99*834=82,566 (คน*บาท)	204,000	171,700	173,466	1,766	กองการศึกษา	1/10/65 -30/09/66
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวัน	ไตรมาสที่1 (คน*บาท*วัน) (99*21*50 = 103,950) ไตรมาสที่2 (99*36*50 = 178,200) ไตรมาสที่3 (100*36*50 = 180,000) ไตรมาสที่4 (99*36*50 = 178,200)	617,400	519,645	640,350	120,705	กองการศึกษา	1/10/65 -30/09/66
รวม 4 โครงการ				1,057,000.00	767,845.00	876,585.00	108,740.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเรือ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ
 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ			คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง				
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามล้อปั่นต้นยาเสพติด	เยาวชนและประชาชน 10 หมู่บ้าน เป้าหมาย 320 คน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 5 ประเภท	150,000	100,000	155,000	-	55,000	กองการศึกษา	เริ่ม4-5/04/66
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรม เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	100,000	50,000	48,500		1,500	กองการศึกษา	14/01/66
3	โครงการจัดงานประเพณีแข่งว้าวเป้ไหวต	การจัดอบรมรณรงค์ จัดนิทรรศการเผยแพร่ วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป้าหมาย 150 คน	100,000	100,000	100,000		-	กองการศึกษา	เริ่ม3-7/12/66
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เป้าหมายจำนวน 200 คน การจัดกิจกรรมประกวดนางพญา และการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท	300,000	300,000	199,000		101,000	กองการศึกษา	27/11/66
รวม 4 โครงการ				650,000.00	550,000.00	502,500.00	47,500.00		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูคตเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ
 แผนงานงบประมาณ/เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	อุดหนุน อบต.โคกขำและ เพื่อจัดขบวนรถ แห่เทียนพรรษา	100,000	50,000	66,900	-	กองการศึกษา	4/08/66
2	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ.	งวดที่1 (คน*บาท*วัน) (409*21*50 = 429,450) งวดที่2 (181*27*50=244,350/224*24*50=26,8800) งวดที่3 (272*27*11=80,784/115*24*11=30,360 272*27*39=286,416/116*24*39=108,576 ตกหล่น 1*24*8=192) งวดที่4 (270*27*50=364,500/115*24*50=138,000)	1,822,800	1,764,000	1,951,428	-	กองการศึกษา	1/10/65 -30/09/66
รวม 2 โครงการ			1,922,800.00	1,814,000.00	2,018,328.00	-		
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ			3,629,800.00	3,131,845.00	3,397,413.00	-		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอลำลูกเกด จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ			
1	โครงการวันผู้สูงอายุตำบลฤๅษี	เป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 150 คน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ประชาชน จำนวน 100 คนรวมทั้งสิ้น 250 คน กิจกรรมลดน้ำหนัก / กิจกรรมการละเล่นหมอลำให้กับผู้สูงอายุ	80,000	80,000	9,400	สำนักงาน ลำน้ำกบถัด	เริ่ม 13/04/66
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศูนย์สุขภาพสตรี และครอบครัวในพื้นที่ตำบลฤๅษี	เป้าหมายผู้นำสตรีและกรรมการกลุ่มสตรีระดับ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลฤๅษี จำนวน 50 คน -กิจกรรมการให้ความรู้การอนามัยอาหาร -กิจกรรมการไหว้แบบกุลสตรีไทย	30,000	30,000	11,900	สำนักงานลำ น้ำกบถัด	24/07/66
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลฤๅษี	เป้าหมายผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลฤๅษี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมสาธิตและให้ความรู้ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	20,000	20,000	-	สำนักงานลำ น้ำกบถัด	เริ่ม 8/06/66
รวม 3 โครงการ			130,000	130,000	21,300		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ตามแผนพัฒนา	อนุมัติขออนุมัติ			
1	โครงการคัดกรองโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ดำเนินการจริง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ ทั้ง 10 หมู่บ้าน สำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขแมว จัดซื้อวัคซีน 1,351 โด๊ส	100,000	100,000	28,471	สำนักปลัด	18/05/66
2	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (จัดซื้อทรายและเคมีภัณฑ์, วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 หมู่บ้าน อบต.ฤๅษี ร่วมกับ รพสต.ฤๅษี และรพสต.ทุ่งช้าง จัดซื้อทรายอะเบท/เคมีภัณฑ์/น้ำมันฉีดพ่น	80,000	80,000	4,601.70	สำนักปลัด	เริ่ม 9/06/66
รวม 2 โครงการ			180,000	180,000	33,073		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

แผนงานส่งเสริมสุขภาพ/งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมสุขภาพ

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติขออนุมัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูเรือ	40,000	40,000	-	40,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ คงเหลือ
รวม 1 โครงการ			40,000	40,000	-	40,000		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอกู่รังศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาศักยภาพชีวิต(ต่อ)
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คชเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 12 ป้าย ป้ายจุดบริการประชาชน 3 ป้าย ป้ายเขตชุมชนโค้งอันตรายลดความเร็ว 2 ป้าย	10,000	10,000	9,760	240	สำนักปลัด	เริ่ม 28/12/65 ถึง 3/01/66
2	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 10 ป้าย /ป้ายเขตชุมชนโค้งอันตราย 2 ป้าย /ป้ายจุดบริการประชาชน ,ป้ายศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกัน 2 ป้าย	10,000	10,000	10,000	-	สำนักปลัด	12-17-04/66
รวม 2 โครงการ				20,000	20,000	19,760		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีอู๋ อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)
แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- 10	อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริหมู่บ้านละ 20000 บาท ดำเนินการหมู่บ้านละ 3 โครงการ	200,000	200,000	200,000	200,000	สำนักปลัด	1-30/09/66
	รวม 1 โครงการ		200,000.00	200,000.00	200,000.00	-		
	รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ		570,000.00	570,000.00	475,387.30	94,612.70		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเต๋อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการรักษาสีโลกรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลคูเต๋อ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	50,000	40,000	22,086	17,914	สำนักปลัด	5/09/66
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ครั้ง จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ 200 ต้น ,ณ ท้องทุ่งคูเต๋อ หมู่ที่ 2 ตำบลคูเต๋อ	60,000	60,000	8,500	51,500	สำนักปลัด	27/07/66
รวม 2 โครงการ				110,000.00	100,000.00	69,414.00		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเรือ อำเภอกงหรา จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติขออนุมัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟฟ้า	อบรมให้ความรู้การป้องกันไฟฟ้าให้กับ ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภา อบต. ,อปพร. ทั้ง 10 หมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป้าหมาย 37 คน	30,000.00	10,000.00	9,995.00	5	สำนักงาน ตำบลเรือ	9/04/66
รวม 1 โครงการ			30,000.00	10,000.00	9,995.00	5.00		
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ			140,000.00	110,000.00	40,581.00	69,419.00		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ			คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ดำเนินการจริง	อนุมัติข้อบัญญัติ	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ การเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		50,000	200,000	-	50,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	จัดฝึกอบรมด้านวิชาการและศึกษาดูงาน นอกสถานที่ จังหวัดระยอง และ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 7-10 ก.พ.66		300,000	400,000	215,520	84,480	สำนักปลัด	เริ่ม7/2/1965 ถึง10/2/1965
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ณ อำเภอเขมรราชู เป้าหมาย จำนวน 33 คน		120,000	150,000	114,900	5,100	สำนักปลัด	เริ่ม 14.15/12/65
4	โครงการคลินิกให้คำปรึกษา	ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง เป้าหมาย 35 คน		12,000	12,000	11,800	200	งานตรวจสอบ ภายใน	เริ่ม 8/09/66
รวม 4 โครงการ				482,000.00	762,000.00	342,220.00	139,780.00		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง			
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 หมู่บ้าน เป้าหมาย 400 คน	40,000	40,000	40,000	13,020	สำนักงานจัด	เริ่ม 13 31/03/66
รวม 1 โครงการ			40,000.00	40,000.00	26,980.00	13,020.00		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
งบประมาณ

ที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ			คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	อนุมัติขออนุมัติ	ดำเนินการจริง				
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอลำปาง	อุดหนุน อบต.โคกเข้าแระ	35,000	35,000	35,000	35,000	-	สำนักปลัด	เริ่ม 1/10/65 ถึง 30/09/66
	รวม 1 โครงการ		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-		
	รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ		837,000.00	557,000.00	404,200.00	152,800.00			